

Số: 14 /BC-UBND

Lệ Thủy, ngày 13 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm đến hết quý I năm 2015

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02 I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản

* *Về trồng trọt*: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015, đến nay đã hoàn thành kế hoạch sản xuất lúa với tổng diện tích 10.155 ha (tăng 38 ha so với cùng kỳ); diện tích các loại cây đã trồng: khoai lang 509 ha/KH 510 ha, khoai các loại 146 ha/KH 170 ha, sắn 904 ha/KH 870 ha, ngô 210 ha/KH 270 ha, lạc 275 ha/KH 305 ha, đậu các loại 142 ha/KH 150 ha, rau dưa các loại 905 ha/KH 900 ha. Chỉ đạo mở rộng diện tích cánh đồng lớn với hơn 1.050 ha; nhân rộng mô hình canh tác lúa cải tiến (SRI) với gần 350 ha; thực hiện các mô hình khảo nghiệm giống lúa tiến bộ kỹ thuật; khảo nghiệm giống ngô lai VS36 tại xã Hoa Thủy; cánh đồng khoai lang lớn tại xã Thanh Thủy; cánh đồng sắn lớn tại xã Dương Thủy; tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chuột hại cho lúa, hoa màu. Hiện nay, trên cây lúa đã xuất hiện rải rác một số loại sâu, bệnh như đạo ôn, bọ trĩ, tuyến trùng hại rễ, rầy, chuột... nhưng đã được phòng trừ kịp thời nên gây hại không đáng kể, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

* *Về chăn nuôi*: Tích cực chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh, chăn nuôi phát triển mạnh, nhất là đàn gia cầm.

* *Về lâm nghiệp*: Tập trung chỉ đạo Đoàn liên ngành, các đơn vị chủ rừng, các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, bắt giữ và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán nên đã hạn chế được tình trạng vi phạm lâm luật. Trong tháng, đã bắt giữ và xử lý 27 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 36 m³ gỗ các loại, thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 950 triệu đồng (trong dịp Tết bắt được 2 vụ, tịch thu 0,56 m³ gỗ). Đã trồng được 120 ha/KH 768 ha rừng tập trung, 11 ha cây phân tán; riêng trong đợt ra quân Tết trồng cây ngày 24/02/2015, toàn huyện đã trồng được 42.470 cây phân tán các loại.

* *Về thủy sản*: Đến nay, diện tích cá ao hồ đã thả giống 358 ha/KH 500 ha và đang chuẩn bị các điều kiện để thả nuôi cá lúa. Dự ước sản lượng thủy sản tháng 02 đạt 317 tấn, trong đó sản lượng khai thác 232 tấn, nuôi trồng 85 tấn.

2. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường

Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất ở. Hiện nay, thị trấn Kiến Giang đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh phê duyệt giá khởi điểm, các xã Mỹ Thủy, Hồng Thủy, Hưng Thủy đang xây dựng hồ sơ đấu

1
giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo kế hoạch. Trong tháng, đã hoàn thành thủ tục cấp 339 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch đảm bảo cho 385 trường hợp vay vốn tại các ngân hàng.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm tra khai thác cát sạn trên sông Kiến Giang; tích cực chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải.

3. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, riêng một số ngành hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng được đẩy mạnh sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán nên tốc độ tăng khá; dự ước giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước tháng 02 đạt trên 11 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

4. Xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng

Chỉ đạo khắc phục, sửa chữa kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng nặng cho nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán; tích cực thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công các công trình đã bố trí vốn, đặc biệt là cầu Phong Xuân. Nguồn vốn ngân sách cấp huyện phân bổ trong 02 tháng là 44,5 tỷ đồng, giải ngân được 17,1 tỷ đồng, đạt 38,4% số vốn đã bố trí.

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB để thi công các công trình như khu B chợ Tréo, đường 565...; giải quyết một số vướng mắc trong GPMB Quốc lộ 1, cầu Phong Liên.

5. Hoạt động tài chính

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp để thu ngân sách ngay từ đầu năm, nhất là thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ... Đến cuối tháng 02, thu được hơn 24,24 tỷ đồng, đạt 30,1% so với kế hoạch giao (thu đạt cao do thu từ tiền đấu giá ki ốt tại chợ Tréo).

Chi ngân sách đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, đúng chế độ quy định. Dự ước tổng chi ngân sách đến cuối tháng 02 là 99,7 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách cấp huyện 80,7 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã 19 tỷ đồng.

6. Thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải

Hoạt động thương mại, dịch vụ, đặc biệt là những ngày giáp Tết diễn ra sôi nổi, hàng hoá phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, quản lý giá cả, thị trường nên giá các mặt hàng cơ bản được bình ổn, không có sự biến động lớn, không có tình trạng đầu cơ găm hàng, thiếu hàng, sốt giá và nâng giá trái quy định. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 02 đạt hơn 178 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách cơ bản đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; doanh thu vận tải tháng 02 ước đạt trên 17 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ.

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để chuyển chợ Tạm sang chợ Tréo hoạt động.

7. Về xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; tổ chức rà soát các tiêu chí để triển khai thực hiện. Đối với 3 xã An Thủy, Mai Thủy,

Mỹ Thủy, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2015 theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, quy chế quản lý quy hoạch xây dựng NTM để thực hiện.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Về giáo dục - đào tạo

Chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo triển khai thực hiện chương trình học kỳ II theo đúng kế hoạch; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; thành lập đội tuyển tập luyện để tham dự HKPĐ cấp tỉnh. Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh trật tự kỷ cương, công tác quản lý trường học; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường; tăng cường đảm bảo an ninh trường học nên tình hình an ninh trường học đảm bảo. Chỉ đạo tập trung thực hiện các biện pháp duy trì sĩ số học sinh các cấp học sau Tết Nguyên đán.

2. Về y tế, dân số

Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo; Đội liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo VSATTP, đặc biệt là các loại thực phẩm phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán. Trong dịp Tết không có trường hợp bị dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Bệnh viện Đa khoa huyện và trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với các tình huống xấu xảy ra đối với sức khỏe của nhân dân. Trong tháng, trạm y tế các xã, thị trấn đã tổ chức khám chữa bệnh cho 7.024 lượt bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám chữa bệnh cho 5.392 lượt bệnh nhân. Số trẻ sinh trong tháng là 96 cháu, giảm 39 cháu so với cùng kỳ, trong đó sinh con thứ 3 trở lên 22 cháu, chiếm 17,8% (giảm 9 cháu so với cùng kỳ).

Tổ chức tốt buổi kỷ niệm và thăm các đơn vị y tế nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

3. Về công tác nội vụ

Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền. Tiếp tục tuyển dụng và bố trí bổ sung viên chức giáo dục. Hoàn thành việc giao biên chế năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt việc nâng lương, nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên và chuyên đề; tổ chức trang trọng Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 1 năm 2015 cho 123 mẹ và thân nhân các mẹ.

4. Về văn hóa thông tin và thể dục thể thao

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn huyện trang trí, treo cờ Tổ quốc, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015. Nhiều xã, thị trấn đã tổ chức các hoạt động như hái hoa dân chủ, dạ hội văn nghệ, bóng chuyền, kéo co, đu quay, cờ tướng, bài chòi...

Phối hợp với Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình thực hiện 02 chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tại Hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện và Dạ hội văn nghệ ngày 13/02/2015 để phục vụ nhân dân.

Nhân dịp Xuân Ất Mùi năm 2015, UBND huyện đã tổ chức các Đoàn thăm các cơ quan, đơn vị, thăm các Bà mẹ VNAH, AHLLVT, các đồng chí, gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ, gia đình các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và các địa bàn có phụ cấp đặc biệt 100%; thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa. Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy, dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ cốt cán các xã vùng núi rẻo cao; Hội nghị gặp mặt cán bộ cốt cán toàn huyện. Tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

5. Công tác lao động, thương binh và xã hội

Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Phối hợp với UBMTTQVN huyện kiểm tra, nắm tình hình đời sống của nhân dân và phân bổ 150 tấn gạo hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán của Chính phủ, của tỉnh và 16 tấn gạo của huyện đến tận các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, dân tộc thiểu số đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Cấp phát 5.001 suất quà của Chủ tịch nước với số tiền 1,025 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng 5.168 suất quà của lãnh đạo huyện với tổng số tiền 258 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã tặng 3.816 suất quà, với tổng giá trị tiền hơn 1,14 tỷ đồng cho các gia đình, đối tượng, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tổ chức thăm hỏi, động viên 03 gia đình ở xã Ngư Thủy Bắc có thân nhân gặp nạn khi đang đánh bắt thủy sản.

Nhìn chung, tình hình đời sống nhân dân đảm bảo, nhân dân đón Tết, vui Xuân sôi nổi, vui tươi và phấn khởi.

6. Chính sách dân tộc

Chỉ đạo đồng bào dân tộc miền núi chủ động sản xuất đảm bảo đúng kế hoạch, thời vụ (3 xã miền núi gieo cấy được 158 ha lúa). Kịp thời phân bổ 60 tấn gạo (huyện hỗ trợ 16 tấn, của Chính phủ 44 tấn) cho đồng bào dân tộc ổn định cuộc sống trước, trong và sau Tết. Lãnh đạo huyện đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công cách mạng, cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình đặc biệt khó khăn và tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ cốt cán các xã miền núi với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài huyện tổ chức tặng 467 suất quà cho bà con dân tộc thiểu số với giá trị tiền trên 200 triệu đồng.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

1. Công tác quân sự - quốc phòng

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; an ninh biên giới, trên biển và các hoạt động khác đảm bảo, tình hình nội địa ổn định. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở các cơ quan, đơn vị được tăng cường và duy trì thường xuyên. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2015 đảm bảo số lượng và chất lượng. Triển khai ra quân huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch.

2. Công tác an ninh trật tự

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm ma túy và công tác cai nghiện tại cộng đồng dân cư ở địa bàn 06 xã, thị trấn vùng giữa với hơn 150 đại biểu tham gia. Trong tháng, tổ chức được 17 hội nghị tuyên truyền, phổ biến

giáo dục pháp luật, ký cam kết đảm bảo ANTT, phòng chống cháy chữa cháy, không mua bán, sử dụng pháo, vũ khí vật liệu nổ tại các xã, thị trấn với gần 3.690 lượt người tham gia. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Trong tháng, xảy ra 07 vụ phạm pháp hình sự, làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 55 triệu đồng; tai nạn giao thông xảy ra 07 vụ, làm chết 03 người, bị thương 08 người, tài sản thiệt hại ước tính 122 triệu đồng. Lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông với 130 ca, lập biên bản xử lý 176 trường hợp, xử phạt hành chính 134 trường hợp, thu nộp ngân sách gần 130 triệu đồng.

3. Công tác tư pháp - thi hành án

Ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi. Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý, đăng ký hộ tịch cho đội ngũ chuyên trách tư pháp - hộ tịch cấp xã. Trong tháng, cấp lại bản chính giấy khai sinh cho 02 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính cho 41 trường hợp.

Tổng số việc phải thi hành trong tháng là 159 việc với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng (trong đó tháng trước chuyển sang 97 việc, thụ lý mới 62 việc). Đã thi hành xong 35 việc, hoãn thi hành 45 việc, số việc đang thi hành là 79 việc (số việc chưa có điều kiện thi hành 14 việc; số việc có điều kiện thi hành 65 việc).

4. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong tháng, tiếp 10 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị (tại phòng tiếp công dân 09 lượt, tại cơ quan Thanh tra 01 lượt) và tiếp nhận 04 khiếu nại, 01 tố cáo, UBND huyện đã thành lập các Đoàn thanh tra để thẩm tra, xác minh và giải quyết theo quy định.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Bám sát kế hoạch công tác trọng tâm của UBND huyện, Nghị quyết HĐND huyện, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể:

Tích cực chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015; công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán. Chuẩn bị các điều kiện để chuyển chợ Tạm sang chợ Tréo hoạt động. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015; chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để nhân dân đón Tết an toàn; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ giao nhận quân năm 2015.

B. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè an toàn giao thông để buôn bán, kinh doanh hàng hóa, nhất là trong những ngày cận Tết vẫn còn xảy ra.

Một số cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa vẫn còn vi phạm như hoạt động quá giờ, sử dụng âm thanh, ánh sáng không đúng quy định.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới một số nơi chưa được nghiêm túc, vẫn còn tồn tại việc rải vàng mã dọc đường gây mất mỹ quan và vệ

sinh môi trường; một số lễ cưới của cán bộ, công chức, viên chức còn vi phạm giờ giấc, việc sử dụng rượu bia trong buổi trưa vẫn còn xảy ra ở một số cơ quan, đơn vị.

Mặc dù lực lượng Công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát nhưng tình trạng sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 vẫn còn xảy ra nhiều nơi và có xu hướng tăng so với những năm trước.

Một số cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đúng quy định.

C. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT QUÝ I NĂM 2015

1. Về kinh tế

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; vận động ngư dân đóng tàu công suất lớn đánh bắt thủy sản ở vùng biển xa. Tăng cường chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, tuần tra, kiểm soát lâm sản. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp năm 2015.

Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015; tích cực thực hiện các dự án tạo quỹ đất; tập trung giải quyết những đơn thư, tồn đọng về đất đai. Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải. Chỉ đạo các xã cụm Quốc lộ 1 chấm dứt việc hợp đồng vận chuyển rác thải đối với các đoàn thể hoặc các hộ gia đình mà trực tiếp hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng vận chuyển rác đến bãi rác Trường Thủy để xử lý.

Tích cực chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn; phối hợp để xây dựng Nhà máy may tại Khu công nghiệp Cam Liên; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, giao thông, vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Triển khai sớm chính sách khuyến công năm 2015, trong đó tập trung hỗ trợ các mô hình mới.

Tập trung chỉ đạo để chuyển chợ và đưa chợ Tréo vào hoạt động; xây dựng phương án đấu giá ki ốt, địa điểm kinh doanh đợt 2 và đấu giá trông giữ xe đạp, xe máy; xây dựng quy chế hoạt động của chợ Tréo đảm bảo có hiệu quả.

Tích cực chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn thu ngân sách theo kế hoạch giao, đặc biệt là thu cấp quyền sử dụng đất; chuẩn bị hồ sơ quyết toán ngân sách năm 2014; chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

Chỉ đạo phân khai một số nguồn vốn xây dựng cơ bản như giao thông, thủy lợi, sự nghiệp y tế... Tập trung chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo sớm hoàn thành các thủ tục để khởi công các công trình đã bố trí vốn, đặc biệt là cầu Phong Xuân, đường nối từ xã Hồng Thủy về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đường 565. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, giám sát các công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác GPMB để thi công các công trình và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trong công tác GPMB để thi công các công trình đảm bảo kế hoạch, đặc biệt là GPMB Quốc lộ 1.

Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã tập trung xây dựng các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch; đôn đốc các xã chưa hoàn thành tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất, quy chế quản lý quy hoạch trình UBND

huyện phê duyệt. Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch và đăng ký số tiêu chí đạt được trong năm 2015 để thực hiện.

2. Về văn hóa - xã hội

Chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo duy trì tốt các hoạt động dạy và học; chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà; tham gia có hiệu quả các hội thi văn hóa, hội khỏe phù đồng cấp tỉnh; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trường học; phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý trường học; tích cực xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chương trình bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình.

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký xây dựng làng văn hóa năm 2015; đón nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2014. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân; tích cực tập luyện các đội tuyển tham gia hội khỏe phù đồng năm 2015; chỉ đạo tổ chức tốt Ngày chạy Olympic năm 2015 ở các xã, thị trấn. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa trên địa bàn và việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nội thất và trưng bày phòng truyền thống tại Nhà Truyền thống huyện. Tích cực phối hợp để quản lý, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chùa Hoàng Phúc.

Tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và chỉ đạo thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 đã được giao đối với các cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thăng hạng và tiếp tục tuyển dụng đặc cách viên chức giáo dục năm 2015.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh tìm thị trường lao động có tiềm năng để đẩy mạnh xuất khẩu lao động trên địa bàn.

3. Về quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật

Tổ chức tốt công tác tuyển quân năm 2015. Tiến hành tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 đảm bảo đúng quy định; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày lực lượng dân quân tự vệ 28/3/2015. Chuẩn bị nội dung và điều kiện để làm việc với Đoàn Kiểm tra của Bộ Quốc phòng. Tiếp tục xét duyệt và chi trả chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác tấn công, truy quét các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phối hợp các ban ngành liên quan trong việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông; bảo vệ thi công Quốc lộ 1; tập trung xử lý các trường hợp xe quá khổ, quá tải. Xây dựng kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp đảm bảo an toàn. Chuẩn bị các điều kiện tổ

chức hội nghị sơ kết đợt tấn công trấn áp tội phạm gắn với tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đồng thời tập trung xử lý các nội dung sau khi tiếp công dân đảm bảo đúng quy định: Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền; tổ chức thanh tra theo kế hoạch, chuyên đề và đột xuất. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, đảm bảo các kết luận sau thanh tra được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới ban hành; tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi; chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2015. Tích cực đôn đốc chỉ đạo thi hành án dân sự.

4. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 theo kế hoạch; tập trung giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đang còn dở dang:

Tích cực chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đưa chợ Tréo vào hoạt động ổn định; đấu giá QSD đất, thu ngân sách, hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị khởi công các công trình năm 2015, công tác GPMB, xây dựng NTM. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, tham gia tốt hội khỏe phù đổng cấp tỉnh năm 2015; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./

Nơi nhận: *M*

- UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh; } (B/c)
- TV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng ban, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP, CVTH;
- VP đăng website;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Năm